

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของโลกมีแนวโน้มถูกทำลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเทคโนโลยี เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิต อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกที่มีการบริโภคทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดมลพิษจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญต่อการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงวิกฤตด้านพลังงานที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ว่าด้วยการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การปรับระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ มุ่งเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และจัดทำโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียที่เกิดจากระบวนการผลิต ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำและพลังงาน รวมทั้งมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ :

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 17 กิจการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : ส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 86/6 ชั้น 5 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2367 8128, 0 2367 8195

โทรสาร : 0 2381 5571

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม